

Bám công trường, thi đua sản xuất

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (huyện Thái Thụy) đang đi vào giai đoạn nước rút để đưa vào vận hành thương mại. Những ngày này, dù ngày hay đêm, cả công trường luôn sôi nổi khí thế lao động. Tất cả cùng nhau thi đua phấn đấu nâng cao chất lượng thi công, lắp đặt, bảo dưỡng, đẩy nhanh tiến độ để về đích vận hành thương mại vào ngày 31/12/2022 mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặt ra.



Cán bộ, công nhân thi công trên công trường Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 hàng hải thi đua sản xuất, kinh doanh.

Vừa đi chỉ đạo sản xuất tại công trường trở về phòng làm việc, ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2 chia sẻ với chúng tôi: Hiện nay, dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đang bước vào giai đoạn cực kỳ thách thức khi vừa phải hoàn thiện công tác xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng vừa phải tổ chức công tác chạy thử nghiệm thử đối với các tổ máy và chuẩn bị nhân sự cho giai đoạn vận hành thương mại. Khối lượng công việc lớn nhưng tất cả cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại dự án đều bám công trường, sát công việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng tốt, tiến độ nhanh nhất.

Tại khu vực lắp đặt hệ thống máy biến áp chuyển dòng điện từ 10kV xuống 220V phục vụ các thiết bị vận hành của cả Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, các kỹ sư trẻ tập trung cao độ cho việc kiểm tra các linh kiện và tiến hành cài đặt, đấu nối. Anh Bùi Hải Lý, kỹ sư phụ trách điện vận hành chạy thử của nhà máy cho biết: Được làm việc trên công trường dự án trọng điểm của quốc gia có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo đảm an ninh năng

lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chúng tôi cảm thấy rất tự hào nên tận tâm, tận lực làm việc. Mỗi anh em đều ý thức lao động với tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cao để hệ thống máy biến áp chạy an toàn, ổn định, góp phần cho nhà máy hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Còn tại các khu vực như xây dựng nhà chuyên dụng, lò xay thạch cao, kho, dây chuyền băng tải than..., các công nhân phải làm việc trên độ cao hơn 20m. Trong điều kiện thời tiết sương mù, gió lạnh, nhất là về đêm rét buốt nhưng các kỹ sư sản xuất, thi công vẫn bám trụ làm việc liên tục 3 ca. Anh Vũ Hồng Sơn chia sẻ: Chúng tôi hiểu dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 nếu đưa vào hoạt động chậm 1 ngày thì thiệt hại hàng tỷ đồng nên tất cả anh em đều cố gắng hoàn thành công việc theo tiến độ mà nhà thầu thi công đã cam kết với Ban Quản lý dự án và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Mặc dù làm việc vất vả và áp lực cao nhưng cán bộ, công nhân luôn vui vẻ vì được Tập đoàn quan tâm động viên cả về tinh thần và vật chất.

Hơn 1.000 cán bộ, công nhân làm việc liên

tục 3 ca khiến cho công trường Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 luôn tấp nập, hối hả. Các nhóm thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt thi đua cùng các nhóm kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành chạy thử. Không chỉ có vậy, gần 400 cán bộ, kỹ sư mới được tuyển dụng cũng đang tập trung cao trong quá trình đào tạo chuyên môn, sẵn sàng tiếp nhận, quản lý và vận hành nhà máy. Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2 Nguyễn Hữu Vinh cho biết thêm: Chúng tôi đã mở được 5 khóa đào tạo nhân lực vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa. Việc đào tạo tại chỗ giúp cán bộ, công nhân nắm vững lý thuyết và áp dụng làm việc ngay tại nhà máy. Hiện tại chúng tôi thành lập 3 phân xưởng trực tiếp sản xuất hóa nghiệm, phân xưởng bảo dưỡng, sửa chữa và phân xưởng nhiên liệu; đồng thời, bố trí nhân lực vận hành theo chế độ 3 ca, 4 kíp, hoàn thiện các quy trình và quy định liên quan phục vụ giai đoạn vận hành thương mại của nhà máy.

Để khuyến khích cán bộ, công nhân thi đua làm việc, những ngày qua, Ban Quản lý dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2 có

những hoạt động quan tâm, động viên. Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2 cho biết: Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Ban tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao tạo sân chơi lành mạnh, vui vẻ, rèn luyện sức khỏe và gắn kết tình cảm. Chúng tôi cũng phối hợp với Công đoàn ngành Dầu khí Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi đạt được các mốc tiến độ Tập đoàn và Ban đề ra. Tổ chức cho cán bộ, công nhân tham gia trồng 1.500 cây xanh bảo vệ môi trường trong khuôn viên nhà máy và kết nạp học viên vận hành nhà máy vào Công đoàn. Anh Vũ Văn Quang, Phòng Tổ chức hành chính Ban Quản lý dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2 chia sẻ: Ngoài bảo đảm các chế độ tiến công, tiền lương và chính sách an sinh xã hội, đội ngũ công nhân làm việc tại dự án được quan tâm chăm sóc tới từng bữa ăn bảo đảm chất lượng để anh em có sức làm việc với cường độ cao.

Với tinh thần trách nhiệm cao và tích cực thi đua lao động sản xuất của cán bộ, công nhân đang làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đến nay tiến độ tổng thể của dự án đã đạt 97,21%. Tính đến ngày 25/11/2022, sản lượng điện chạy thử đã phát lên điện quốc gia của nhà máy đạt 55.057 triệu kWh; dự kiến sản lượng điện chạy thử hết năm 2022 đạt 458.900 triệu kWh, doanh thu bán điện dự kiến đạt khoảng 546,31 tỷ đồng. Những kết quả đáng mừng đó đã khẳng định dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã thực sự hội sinh, sẵn sàng vận hành thương mại, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung, Thái Bình và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nói riêng trong thời gian tới.

KHẮC DUẤN

Không để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoành hành dịp cuối năm

Nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vừa qua cho thấy tệ nạn này vốn đã phức tạp càng trở nên nhức nhối vào thời điểm cuối năm. Nhằm không để bị động trong công tác đấu tranh và giữ cho thị trường ổn định, các ngành thành viên BCD 389/ĐP tỉnh quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngày 13/10, Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) kiểm tra cơ sở của ông Phạm Văn Định (xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy) đã phát hiện 112 thùng sản phẩm bột giặt nhãn hiệu OMO, bao bì ghi các nhãn hiệu bột nệm Knorr, Aji - Gold và nhiều máy móc, dụng cụ như máy ép nhiệt, cân đồng hồ, bảng dính, khay nhựa... Quá trình đấu tranh, ông Định khai nhận sử dụng các dụng cụ trên để sản xuất, sang chiết các mặt hàng từ bột giặt Surf sang vỏ bao bì nhãn hiệu OMO và từ hạt nệm Aji - Gold sang vỏ bao bì hạt nệm Knorr, sau đó chuyển lên kho hàng ở phường Quang Trung, thành phố Thái Bình để phân phối, tiêu thụ. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, thi giữ 54 thùng sản phẩm ghi hạt nệm Knorr, 46 thùng sản phẩm ghi nhãn hiệu OMO, 78 cây thuốc lá nhãn hiệu 555. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Đến cuối tháng 11 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Bình đã triệt phá thành công một ổ nhóm gồm 14 đối tượng có hành vi sản xuất nước hoa giả, nước hoa giả lực lượng chức năng thu giữ, quản lý có giá trị lên đến gần 8 tỷ đồng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 3 - 6/2022, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của gần 10.000 người với số tiền hàng tỷ đồng. Thủ đoạn

của nhóm đối tượng là đặt mua tem mác, vỏ hộp, lọ và nước hoa giả qua mạng xã hội rồi về thuê người chiết rót đóng gói. Hình thức tiêu thụ lợi dụng thương mại điện tử để giao dịch và chuyển hàng qua dịch vụ chuyển phát bưu cục cho khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng ban BCD 389/ĐP tỉnh cho biết: Từ đầu tháng 10 đến nay, số vụ bắt giữ, xử lý tăng so với các tháng trước cho thấy vào thời điểm cuối năm hoạt động của các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có xu hướng gia tăng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa gian lận thương mại về lĩnh vực giá, ghi nhãn hàng hóa, không bảo đảm về sinh an toàn thực phẩm, vi phạm về chất lượng hàng hóa... Trước tình trạng đó, BCD 389/ĐP tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành thành viên tập trung lực lượng, huy động phương tiện, thiết bị và thực hiện nhiều biện pháp phục vụ nhiệm vụ ngăn chặn, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Các ngành thành viên được coi là lực lượng mũi nhọn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như Công

an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan Thái Bình nhanh chóng xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng với năm tình hình diễn biến thị trường, kiểm tra các ngành hàng có nguy cơ mất an toàn về sinh thực phẩm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, các lực lượng chức năng đi sâu kiểm tra hoạt động thương mại điện tử, nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế, điện, điện tử, thực phẩm thiết yếu, xăng dầu. Đại tá Nhâm Xuân Tinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Từ cuối năm thực hiện nhiều nhiệm vụ, điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng lực lượng Bộ đội Biên phòng nỗ lực khắc phục khó khăn, bám năm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện hoạt động trên vùng biển giới biển, kiên quyết chặn đứng hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên mà Ban Chỉ đạo BCD 389/ĐP tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên đó là tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra về giá, chống đầu cơ, găm hàng và chống thất thu thuế. Theo đó, các sở, ngành theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa

trên thị trường, tình hình biến động giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; tăng cường quản lý, giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, mua gom hàng hóa để định giá bán hàng hóa bất hợp lý và vi phạm về niêm yết giá. Các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan Thuế triển khai đồng bộ các biện pháp thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, điều tra, rà soát, xác minh các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế. Đặc biệt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về hóa đơn chứng từ, gian lận trong kê khai thuế...

Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng ban BCD 389/ĐP tỉnh cho biết thêm: Từ đầu năm đến nay, các sở, ngành thành viên đã kiểm tra 3.150 vụ việc, xử lý 1.735 vụ vi phạm, tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước gần 25 tỷ đồng; trong đó, xử lý vi phạm hành chính hơn 11 tỷ đồng và truy thu thuế hơn 13 tỷ đồng. Phát huy kết quả đó, các sở, ngành thành viên BCD 389/ĐP tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp cuối năm.

HÀ THẠNH



Lực lượng thanh tra Sở Y tế tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng và vật tư y tế trên địa bàn tỉnh.

THÀNH PHỐ

Cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả thu gom rác thải

Để nâng cao hiệu quả thu gom rác thải, tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp, từ năm 2017, thành phố Thái Bình đã chuyển mô hình thu gom rác thải sinh hoạt thủ công sang cơ giới hóa có gắn loa phát đi thông tin về giờ thu gom, cách thức thu gom rác, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường (BVMT).

Nằm trên địa bàn trung tâm của thành phố, có mật độ dân cư khá cao, cùng với hệ thống các chợ truyền thống, trong đó có chợ Bò và chợ Bó Xuyên nên lượng rác thải thải ra môi trường trên địa bàn phường Bó Xuyên rất lớn, tạo áp lực không nhỏ đối với việc thu

gom cũng như giữ gìn vệ sinh chung. Năm 2017, Bộ Xuyên là 1 trong 2 phường đầu tiên của thành phố thí điểm mô hình đưa cơ giới hóa công tác thu gom rác thải sinh hoạt. Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Thị Xoa cho biết: Ngay sau khi được thành phố chọn thí điểm, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động và nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Sau 5 năm, mô hình đã phát huy hiệu quả, rác thải được thu gom triệt để ngay trong ngày, đặc biệt thay đổi thói quen của người dân từ bỏ rác mọi lúc, mọi nơi sang bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; chuyển từ thói quen, quan điểm sang sạch nhà, sạch

phố, đẹp phường. Bà Đặng Thị Loan, tổ 8, phường Bó Xuyên chia sẻ: Trước đây người dân thường bỏ rác không theo thời gian nhất định, đến tối rác mới được đưa lên xe, ảnh hưởng vệ sinh môi trường khu vực. Từ khi thực hiện thu gom rác trực tiếp theo mô hình khép kín, rác từ trong nhà được người dân buộc kín, bỏ đúng giờ quy định, vệ sinh môi trường (VSMT) được cải thiện rõ rệt. Ý thức giữ gìn, BVMT của người dân được nâng cao. Thời gian thu gom từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ, khi người dân đã dùng xong bữa tối, là tương đối phù hợp lịch sinh hoạt. Thời gian ở đó có mặt tại các điểm thu gom rác được bố trí cách nhau từ

5 - 10 phút, đủ thời gian để phương tiện di chuyển và người dân mang rác ra đổ đúng giờ. Thời gian người dân mang rác ra các điểm thu gom cũng được quy định cụ thể, sớm nhất là 15 phút trước khi ô tô đến. Khi xe đến, người dân và các công nhân môi trường đưa các túi rác lên thùng xe, bảo đảm rác được thu gom nhanh chóng và hợp vệ sinh. Việc này đã trở thành thói quen của người dân từ nhiều năm nay.

Ông Vũ Đình Hành, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình cho biết: Công việc thu gom, xử lý rác, bảo đảm VSMT thì lúc nào cũng vất vả; lượng rác mỗi ngày một nhiều lên, các tiêu chuẩn, tiêu chí để rác cũng cao hơn. Muốn vừa giảm được chi phí, bớt đi khó khăn cho công nhân vừa bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác VSMT, không có cách nào khác là phải tăng cường cơ giới hóa. Từ 2 phường thí điểm, đến nay có 8 phường trung tâm của thành phố triển khai và nhận được sự ủng

hộ, đồng tình của người dân, góp phần nâng cao ý thức của người dân về công tác VSMT tại khu dân cư; tạo thói quen đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi. Nâng cao chất lượng dịch vụ VSMT, giảm sức lao động cho công nhân so với rác bằng phương pháp thủ công. Bên cạnh đó, thời gian thu gom hàng ngày được rút ngắn nên hạn chế tối đa sự phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh. Khối lượng rác được thu gom triệt để trong ngày, hạn chế rác tồn đọng tại khu dân cư; giảm tối đa các điểm tập kết rác tại các trục đường chính. Việc cho rác vào túi nilon buộc kín, bỏ rác đúng địa điểm, đúng giờ quy định rồi thu gom thể hiện sự văn minh, khoa học.

Mỗi ngày, lượng rác trên địa bàn thành phố phát sinh khoảng 150 tấn. Để thu gom triệt để, không để rác tồn đọng trong ngày, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đã huy động 10 xe thu gom tại tất cả các tuyến đường,

phố. Đối với những ngõ, hẻm, xe cơ giới không vào được vẫn duy trì đội vệ sinh khu vực tiến hành thu gom rác lên xe đẩy tay vận chuyển về điểm tập kết để xe ép rác vận chuyển trong ngày. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình cho biết: Những năm gần đây, lượng rác rất nhiều,

việc áp dụng phương tiện cơ giới hóa vào công tác thu gom giúp công việc thuận lợi hơn, không quá vất vả như khi phải đẩy xe thô sơ, bảo đảm sức khỏe cho công nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên vận động người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, có ý thức cho vào trong túi để gọn gàng, không đổ rác trực tiếp xuống lòng, lề

đường để giữ cho khu phố sạch, đẹp.

Để thành phố luôn sạch, đẹp, mỗi người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc chung tay BVMT sống, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn để công tác thu gom, xử lý đạt hiệu quả cao hơn nữa.

MINH NGUYỄN



Rác thải sinh hoạt được người dân các phường nội thành bỏ đúng giờ, đúng nơi quy định.